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บทท่ี 5 

 

บทสรุปการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาในเอกสารฉบบันีไ้ด้มุง่เน้นท่ีจะศกึษาภาพรวมของการกําหนดอตัราคา่

เช่ือมตอ่โครงขา่ย โดยครอบคลมุประเดน็ทางด้านต้นทนุและผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการ

ประกาศใช้อตัราคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย ท่ีจะมีผลตอ่ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) เป็นกรณีศกึษา 

โดยจากผลการศกึษาสามารถสรุปผลได้เป็น 2 สว่นสําคญั คือ สว่นท่ีหนึง่ จะเป็นประเดน็ปัญหา

ในสว่นของโครงสร้างอตัราคา่เช่ือมตอ่ (Interconnection Charge) ท่ีเกิดจากกฎระเบียบใหม่ 

ชีใ้ห้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจบุนัของการเช่ือมตอ่โครงข่าย และปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) สว่นท่ีสอง จะเป็นการสรุปเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในสว่น

ของโครงสร้างอตัราคา่เช่ือมตอ่ (Interconnection Charge) และสว่นเพิ่มเตมิสว่นสดุท้ายเป็นการ

นําเสนอประเดน็ท่ีนา่สนใจเพ่ือประโยชน์ในการทําว◌ิจยัศกึษาตอ่ไปในอนาคต   

 

5.1 ผลกระทบด้านรายได้จากการกําหนดโครงสร้างอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

 

 ปัญหาท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จากการ

กํากบัดแูลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิซึง่ต้องการให้เกิดบรรยากาศการแข่งขนั

ท่ีเป็นธรรมอันจะส่งผลไปถึงความน่าลงทุนของประเทศ ต่อบริษัทโทรคมนาคมชัน้นําใน

ตา่งประเทศ ซึง่หากเป็นไปได้ ด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีและความลํา้สมยั ก็มีความเช่ือกนั

วา่จะเป็นการนําประโยชน์มาสูผู่้บริโภคทัง้ทางด้านราคา การบริการท่ีดีเย่ียม และความทนัสมยัใน

ด้านเทคโนโลยี ท่ีนบัวนัประเทศไทยจะมีความต้องการเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ผลการศกึษาท่ีได้มานัน้

สามารถแบ่งปัญหาและสาเหตขุองปัญหา ท่ีเป็นผลกระทบจากประกาศ กทช. ว่าด้วยเร่ืองการใช้

และเช่ือมตอ่โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 

  ปัญหาการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมมิใช่จะมีเพียงปัญหาระหว่างผู้ประกอบการรายเดิม

กับผู้ ประกอบรายการใหม่เท่านัน้ เน่ืองจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เดิมทีคือหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจเป็นทัง้ผู้ กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งภายหลงั

การแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน เป็นผู้ ประกอบการอย่างเต็มตัว ลงแข่งขันกับผู้ ประกอบการ

ด้วยกนั ก็ยงัคงได้รับเงินส่วนแบง่จากการให้สมัปทานตามสญัญาร่วมการงานจากคูส่ญัญาท่ีเป็น
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เอกชนอยู่ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลก็มองว่าจะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

ระหว่างผู้ประกอบการ ดงันัน้จึงต้องมีการแปรสญัญาร่วมการงานระหว่างคู่สญัญาก่อนการเปิด

เสรีโทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการ

ของรัฐท่ีแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชนได้มีความสามารถในการแข่งขนัอย่างเท่าเทียมกนั ปัจจบุนัก็

ยงัไม่สามารถหาข้อสรุปเก่ียวกบัการแปรสญัญาร่วมการงานระหว่างกนัไม่ได้เน่ืองจาก ตราบใดท่ี

กฎเกณฑ์การกํากับกิจการโทรคมนาคมยังไม่ชัดเจน เพราะกฎเกณฑ์ท่ีประกาศออกมายังเป็น

ลักษณะท่ีต้องมีการตีความ และถึงแม้จะได้มีการประกาศกฎเกณฑ์ออกมา แต่ก็ต้องใช้เวลา

พอสมควรในการท่ี กทช. จะนํามาบงัคบัใช้กับกิจการโทรคมนาคม แนวทางในการตกลงระหว่าง

คูส่ญัญาจงึยงัเป็นรายละเอียดท่ี กทช. จะต้องกําหนดขึน้ โดยเฉพาะรายละเอียดในสญัญาเดิม ซึ่ง

เป็นตวัแปรสําคญัเพราะเก่ียวข้องกับต้นทุนประกอบการและการกําหนดค่าชดเชยแก่คู่สัญญา

จนถึงสิน้สุดของสญัญาสมัปทาน และความไม่ชดัเจนในกฎเกณฑ์รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีต้องรอให้ 

กทช.เป็นผู้ตดัสิน การขาดหน่วยงานกํากับดแูลในการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ในการหาข้อสรุป

เร่ืองสญัญาสมัปทาน ทําให้บทสรุปของการแปรสญัญาสมัปทานไม่สามารถเกิดขึน้ได้อย่างชดัเจน

ความไม่ชดัเจนในเร่ืองต่าง ๆ จะเป็นผลให้การแปรสญัญาสมัปทานล้วนแต่ก่อให้เกิดความเส่ียง

ในทางธุรกิจ 

 ภายใต้กฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่ง

มีผลตอ่สญัญาร่วมการงาน ปัญหาเร่ืองสญัญาสมัปทานระหว่างบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)กบั

เอกชนคูร่่วมสญัญา ปัญหาดงักลา่วเกิดขึน้จากการท่ีเอกชนมองสญัญา วา่มีความเหล่ือมลํา้กนัทํา

ให้เกิดการดําเนินธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรมและไม่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งในจุดนีท้าง กทช. เองก็ได้มี

ความเห็นในทิศทางเดียวกนัและเช่ือว่าการใช้อตัราค่าเช่ือมตอ่โครงข่ายจะทําให้เกิดการแข่งขนัท่ี

เป็นธรรมได้  และจากปัญหาในเร่ืองของสญัญาสมัปทานจึงกระทบไปสู่การกําหนดโครงสร้าง

อตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายของ TOT เพราะ หากการกําหนดโครงสร้างอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายท่ี

ทาง กทช. กําลงัดําเนินการอยู่เป็นเสมือนการวางนโยบายโดยนยัว่า ให้การมีรายได้จากสญัญา

สมัปทานของ TOT ในลกัษณะท่ีเคยมีมาเป็นอนัโมฆะ ก็ย่อมส่งผลอย่างมากตอ่ TOT ซึ่งอาจมีผล

ให้ TOT เข้าสู่วิกฤตการณ์ในการดําเนินธุรกิจได้ เน่ืองจากหากเราคํานวณดอูย่างคร่าวๆจะพบว่า 

รายได้ตอ่ปีประมาณ 70,000 – 80,000 ล้านบาท แตเ่ป็นรายได้จาก สญัญาสมัปทานถึง ประมาณ 

20,000 – 26,000 ล้านบาท ซึ่งนบัได้ว่าเป็นรายได้จํานวนท่ีมาก หากรายได้ส่วนนีต้้องหายไปย่อม

เป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายท่ี TOT จะหาทางลงทุนเพ่ือสร้างรายได้มาชดเชยเงินจํานวนนี ้ในขณะท่ีมี

รายจ่ายท่ีจะต้องจ่ายเพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการใช้โครงสร้างอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายซึ่งยังไม่
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แน่นอนว่าจะเกิดขึน้หรือไม่ และคา่การดําเนินการในการดําเนินการฟ้องร้องเพ่ือระงับข้อพิพาทท่ี

เกิดขึน้ จากปัจจยัดงักล่าวรอบด้าน จึงเป็นสิ่งท่ีน่าเป็นห่วงอย่างย่ิงสําหรับองค์กรโทรศพัท์ขนาด

ใหญ่ของประเทศอย่าง TOT ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายถึงขัน้ต้องถกูนกัลงทนุตา่งประเทศเข้า

ครอบครองผลประโยชน์ท่ีน่าจะเป็นของประเทศไทยก็เป็นได้ ด้วยระบบทนุนิยมและกระแสการค้า

เสรีซึง่แม้แตรั่ฐบาลไทยเองก็อาจจะแก้ไขได้ไม่ทนัท่วงที หากสถานการณ์ยงัคงเป็นไปอย่างเสรี ไม่

มีการทัดทานและตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ ในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมท่ีสําคัญของ

ประเทศไทย 

 แนวทางการแก้ปัญหาควรเป็นการร่วมมือกันจากทุกฝ่าย เน่ืองจากสญัญาการร่วมงาน

หรือสัญญาร่วมการงานท่ีได้เกิดขึน้ในอดีต เป็นการตกลงกันโดยท่ี เอกชนท่ีได้รับสัมปทานใน

ขณะนัน้ก็ทราบข้อจํากัดของสัญญาในขณะนัน้เป็นอย่างดี  ซึ่งก็ได้ยอมรับและยินดีท่ีจะปฏิบตัิ

ตามสญัญา แตจ่ากเหตกุารณ์ปัจจบุนัท่ีมีการวางอตุสาหกรรมไปสู่การเปิดเสรี เอกชนได้ยกข้ออ้าง

ในการท่ีจะไม่ปฏิบตัิตามสัญญาสมัปทาน โดยทางอ้อมแล้วนัน้ TOT นัน้ยังถือหุ้นโดยภาครัฐ 

ดงันัน้ในการแก้ปัญหาในเร่ืองดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อนและต้องมีแนวทางท่ีเป็น

ธรรมและสามารถยอมรับได้ทัง้ 2 ฝ่าย โดยสามารถแบง่แนวทางในการบริหารได้ดงันี ้

 1. ควรมีการแยกระหวา่งสญัญาการเช่ือมตอ่โครงขา่ยกบัสญัญาร่วมงาน   

 โดย กทช. ควรระบุให้เกิดความชดัเจนว่า สญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายไม่ใช่สญัญาร่วมการ

งานตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดําเนินการในสมัปทานของรัฐ หรือท่ี

เรียกกนัทัว่ไปวา่เป็นสมัปทาน  แตเ่ป็นสญัญาในเชิงพาณิชย์ทัว่ไป เพราะเป็นการตกลงทางธุรกิจ 

ทัว่ไป ไม่เก่ียวกับการได้รับสิทธิผูกขาด การแก้ไขสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายจึงไม่มีผลต่อสญัญา

สมัปทาน  

 2. ควรมีการวางแนวทางให้มีบทสรุปจากหนว่ยงานกํากบัดแูล 

 กทช. ควรท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการเป็นคนกลางร่วมกบักระทรวงท่ีมีหน้าในการดแูลใน

ด้านนี ้ร่วมกันวางแนวทาง ทัง้นีโ้ดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ ( มาตรา 335 (2)รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย , 2540 , น.679 ) ซึ่งแม้จะระบุว่า “อํานาจของ กทช. มิได้ครอบคลุมถึงการ

อนุญาตสัมปทานหรือสัญญาท่ีมีผลสมบูรณ์อยู่ก่อนหน้านัน้ และยังไม่สิน้ผลแต่อย่างใด ทัง้นี ้

จนกว่าจะครบอายุตามสัญญาหรือมีการยกเลิกสัญญา” แต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะมีแนวทาง

กําหนดไว้และมีการกําหนดความชดัเจนของประกาศท่ีมีออกมาให้ชดัเจนมากขึน้ ในส่วนของการ

เจรจาหาข้อสรุปก็ให้เอกชนเป็นผู้ตกลงหาข้อสรุปกันเอง เพ่ือให้การเกิดข้อสรุปสามารถเกิดขึน้ได้

และเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะหากการตกลงไปอยู่ในขัน้ศาล แล้วนัน้จะทําให้ทุกๆฝ่ายต้อง
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เสียเวลาในการดําเนินการ อีกทัง้ยงัทําให้แนวทางในการดําเนินธุรกิจต่อไปข้างหน้าเกิดความไม่

แน่นอนขึน้ สภาวะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยจะกลายเป็นการเปิดศึกภายในและเป็น

โอกาสให้เอกชนจากตา่งประเทศเข้ามาสร้างความได้เปรียบในตลาดได้ 

 3. ทําการศกึษาในประเดน็ท่ีมีการขดัแย้งระหว่างผู้ประกอบการ 

 ทุกฝ่ายควรมีการศึกษาและนําข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือประกอบแนวทางท่ีสามารถ

ยอมรับได้ของแต่ละฝ่ายในการประชมุตกลงร่วมกัน  โดยควรมีการศึกษาผลกระทบของการแปร

สมัปทานกบัการเช่ือมตอ่โครงข่าย เน่ืองจากต้นทนุส่วนแบง่รายได้ถือเป็นต้นทนุท่ีสําคญัประการ

หนึ่งของคู่สัญญา ซึ่งในขณะนีมี้แนวคิดอยู่ 2 แบบ แบบแรกคือให้แปรสัมปทานแล้วนํา

ผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายมาคํานวณเป็นต้นทนุของการดําเนินงาน ซึ่งเท่ากบัว่าต้องกระจายสู่ต้นทนุ

ของการเช่ือมต่อโครงข่ายด้วย แนวคิดท่ี 2 คือให้คิดคา่เช่ือมต่อโครงข่ายก่อน เพ่ือให้ได้ตวัเลข

ต้นทนุท่ีแท้จริงของผู้ประกอบการ แล้วจึงนําไปคํานวณหาผลตอบแทนของการแปรสมัปทาน ทัง้ 2 

วิธีจะให้ผลท่ีแตกตา่งกนั จงึนา่จะมีการศกึษารายละเอียดผลกระทบจากทัง้ 2 วิธี  

  

5.2 หลกัการและทฤษฎีในการกําหนดต้นทนุ  

 

 ปัญหาท่ีสําคัญและมีการถกเถียงกันอย่างมากระหว่าง กทช. และบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) โดยประเด็นสําคญัท่ีเป็นสาเหตขุองปัญหา คือ การกําหนดทฤษฎีในการคํานวณต้นทุน

ซึง่ทาง กทช. ได้ประกาศกําหนดซึง่สง่ผลกระทบอยา่งมากทัง้ตอ่ทาง TOT เอง และเอกชนรายอ่ืนๆ 

เน่ืองจาก กทช. ประกาศกําหนดให้ใช้การคํานวณต้นทุนแบบ Cost Base ประเภท Long Run 

Incremental Cost หรือ LRIC  ให้เป็นมาตรฐานในการคํานวณต้นทนุอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย 

โดยให้เวลา เพียง 15 วนัในการย่ืนอตัรา ให้เสร็จสิน้ โดยก่อนหน้านีก็้ไม่ได้มีการให้รายละเอียดใน

เร่ืองนีม้าก่อน ทําให้ TOT ซึ่งเป็นองค์กรดําเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคมมายาวนานประสบปัญหา

เน่ืองไมส่ามารถคํานวณต้นทนุ ในลกัษณะ LRIC ได้ทนัที และต้องทําการย่ืนขอผ่อนผนัระยะเวลา

ออกไป ซึง่จากการจดัการดงักล่าว ทําให้ TOT ซึ่งเป็นผู้ เล่นสําคญัในตลาดไม่สามารถเตรียมตวัได้

ทนั ภาพท่ีปรากฎจงึเสมือนวา่ กทช. มีความลําเอียงและไม่ให้ความเป็นธรรมกบั ผู้ประกอบการก่ึง

ภาครัฐอย่าง TOT  นอกจากนัน้ กทช. ไม่ได้มีการให้เหตผุลหรือแนวทางในทางทฤษฎีท่ีชดัเจนว่า

เหตใุดจึงมีการกําหนดให้ใช้ต้นทุนแบบ LRIC โดยให้เหตผุลเพียงว่า เป็นต้นทุนท่ีทําให้เกิดการ

แข่งขนัได้ ทัง้ท่ีก่อนหน้านี ้งานวิจยัหลายฉบบัก็ได้ให้แนวทางว่าควรจะมีการใช้ต้นทุนแบบ Fully 

Distributed Cost หรือ FDC  ไปก่อนหรือใช้ทัง้สองแบบควบคูก่นั ซึ่งทางปฏิบตัิแล้วในประเทศชัน้
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นําตา่งๆก็มกัจะมีการใช้ต้นทนุแบบ FDC มาก่อนแล้วจึงค่อยๆปรับให้ Incumbent (บริษัทท่ีเกิด

จากการเป็นภาครัฐของประเทศมาก่อนเช่นเดียวกบั TOT) ของประเทศให้สามารถแข่งขนัได้และ

ไมเ่สียเปรียบ แล้วจงึปรับอตุสาหกรรมโดยรวมสู่การใช้ต้นทนุแบบ LRIC  

 การประกาศของ กทช. นัน้ก็เป็นไปอย่างกว้าง โดยกําหนดให้ใช้ LRIC แต่มิได้มีการ

กําหนดว่าจะให้ใช้แบบจําลองการคํานวณแบบใด ซึ่งสามารถเป็นได้หลากหลายวิธี เช่น 

แบบจําลอง Total Service Long Incremental Cost (TSLRIC) ,แบบจําลอง Total Element 

Long Run Incremental Cost (TELRIC)  ซึ่งแต่ละวิธีก็ให้ต้นทุนท่ีแตกต่างกัน ทําให้ต้นทุนท่ี

เอกชนย่ืนให้ทาง กทช. มีความหลากหลายมาก ในอนาคตจึงอาจจะต้องมีการคํานวณใหม่ในแบบ

ท่ี กทช. ประกาศกําหนดออกมาชดัเจนอีครัง้ ซึ่งจะทําให้ต้องเสียเวลาในการมาคํานวณและย่ืนให้ 

กทช.ใหมอี่กครัง้ การประชมุตกลงหาข้อสรุปก็จําเป็นท่ีจะต้องยืดเยือ้ออกไป 

 คําถามท่ีสําคัญคือ หากทําให้เกิดการแข่งขันขึน้ได้จริง จะทําให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือการแข่งขนัจะส่งผลให้บริษัทเอกชนบางบริษัทสามารถผูกขาด

ตลาดและในระยะยาวประชาชนต้องเสียประโยชน์ในทรัพยากรท่ีสําคญัของประเทศ     

  ในประเดน็ของการใช้ต้นทนุในการคํานวณนัน้ในระยะสัน้ ทัง้ทาง TOT และทาง กทช. 

ซึง่มีการขดัแย้งในประเดน็นีค้วรมีการตัง้คณะกรรมการเพ่ือทําการศกึษา หาก TOT มีความชดัเจน

ว่า การคํานวณต้นทุนแบบ FDC จะเป็นประโยชน์ทัง้ต่อองค์กรและบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม  

ควรจะมีการนําข้อมูลเท็จจริงในการศกึษาให้ ทาง กทช. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขการ

ประกาศตอ่ไป หากผลท่ีได้จะส่งผลดีโดยรวมตอ่อตุสาหกรรมโทรคมนาคม มากกว่าการใช้ ทฤษฎี

แบบ LRIC  

 ในทางเดียวกนั หาก กทช. มีเหตผุลท่ีสมควรในการท่ีจะใช้ทฤษฎีใดก็ควรมีการชีแ้จง

อย่างละเอียดตอ่ทุกๆฝ่ายเพ่ือการสร้างความโปร่งใสของตนเองในการทําหน้าท่ี ของ กทช. อีกทัง้

ยังเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่อุตสาหกรรมโดยอ้อมไปในขณะเดียวกัน เน่ืองจากมีทฤษฎี

รองรับท่ีชัดเจน และการประกาศควรมีการชีแ้จงให้ทราบถึงเหตุผลท่ีทาง กทช.มีการประกาศ

ออกมาในลกัษณะท่ีไมช่ดัเจน วตัถปุระสงค์ของ กทช. เป็นมมุมองในลกัษณะใด หากแตเ่ป็นความ

ไมรั่ดกมุในการประกาศท่ีไม่ชดัเจนออกไป ก็ควรมีการประกาศแก้ไขให้ถกูต้องและเหมาะสม และ

ในการแก้ไขก็มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องให้เหตผุลได้ว่า เพราะเหตจุึงต้องมีการเปล่ียนแปลง

ในประกาศ และเหตใุดจงึเลือกวิธีการใหมม่าทดแทน 

 เพ่ือประโยชน์ของประเทศและการตกลงท่ีรวดเร็ว รัดกุม และเป็นธรรม กทช. ควรมี

การประชุมกับเอกชนทุกๆบริษัทในประเทศร่วมกนัในการวางแนวทางหรือการแก้ไขปัญหาเร่ือง



 92 

ตา่งๆ อยา่งจริงจงั ประกอบกบัควรให้มีการส่งในด้านการวิจยั และพฒันา ทกุๆด้านท่ีเก่ียวข้อง ทัง้

ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหาร ด้านผลกระทบตอ่สงัคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็น

ด้านท่ีประเทศไทยยงัมีการด้อยความรู้แตไ่ม่ด้อยความสามารถอยู่ ทางด้าน กทช. ควรเป็นตวัจกัร

สําคัญในการท่ีจะพัฒนาความเจริญทางด้านความรู้ด้านโทรคมนาคมของไทยให้ทัดเทียม

อารยประเทศ ด้วย เพราะในอนาคตคูแ่ข่งสําคญัในตลาดคงไม่มีเพียงเอกชนสญัชาติไทยด้วยกัน

เทา่นัน้ บริษัทอ่ืนๆในตา่งประเทศก็ต้องการสร้างผลประโยชน์จากการมาลงทนุทําธุรกิจในประเทศ

กําลงัพฒันาด้วยเชน่กนั  

 ถือได้ว่าเป็นเร่ืองท่ีสําคญั เพราะ การท่ีประเทศไทยจะแข่งขนักบัต่างชาติ ในปัจจบุนั 

แม้จะไม่มีเงินทุนท่ีมากมาย แตป่ระเทศไทยสามารถมีความรู้ท่ีทดัเทียมและเท่าทนัตอ่ตา่งชาติได้ 

ซึ่งจะยงัประโยชน์ต่อประเทศทัง้ในการท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและการสร้างความ

เช่ือมัน่ให้กบัผู้สนใจลงทนุในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ในปัจจบุนั

เราสามารถศึกษาแนวทางในการพัฒนาประเทศในด้านความรู้ได้จากประเทศต่างๆ รวมถึง

ประเทศในฝ่ังโลกตะวันออกท่ีมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก เช่น ญ่ีปุ่ น จีน อินเดีย เกาหลี หรือ 

สิงคโปร์ เป็นต้น 

 

5.3 ปัญหาจากกฎระเบียบใหม ่

 

  ปัญหาของการละเมิดสญัญาสมัปทานท่ีเอกชนคู่สญัญาจะอาศยัการออกกฎเกณฑ์

ในด้านการเช่ือมตอ่โครงข่ายเพ่ือการยกเลิกสญัญาสมัปทานเก่าออกไป และใช้กฎกติกาใหม่แทน

นัน้ เป็นท่ีทราบดีว่าหากเกิดเหตกุารณ์เช่นนัน้จริง อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยคงจะเกิดข้อ

พิพาทขึน้ครัง้ใหญ่ และในสภาพปัจจุบนั ซึ่ง TOT นัน้มีรายได้จากสญัญาสมัปทานทัง้หมด กว่า 

26,000 ล้านบาท โดยมีรายได้หลกัมาจาก 3 บริษัทเอกชนรายใหญ่ในตลาด คือ จากบริษัท แอด

วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) : AIS มีรายได้จากสญัญาการแบง่สรรรายได้ในปี2548 สงู

ถึง ประมาณ 12,000 ล้านบาท ในขณะท่ีรายได้จากสญัญาร่วมการงาน ของบริษัท บริษัท โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) หรือ DTAC และบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จํากดั หรือ TAO (ช่ือ

ทางการค้า คือ True Move ในปัจจบุนั) และเอกชนรายอ่ืนๆอีกประมาณ 14,000 ล้านบาท และ

จากการศกึษารายงานประจําปีของทาง TOT จะพบว่า บริษัทสามารถมีกําไรสทุธิ เพียง ประมาณ 

7,000 ล้านบาท ด้วยข้อมลูเหล่านี ้อาจกล่าวได้ว่า TOT อาจจะเกิดปัญหาในการบริหารรายได้ขึน้ 

หากเอกชนมีการหยดุจ่ายคา่สญัญาสมัปทาน เน่ืองจากปัจจบุนั รายได้ เกือบ 26,000 ล้านบาท 
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เป็นรายได้ท่ีแทบจะไม่มีต้นทนุในการดําเนินการ เป็นแตเ่พียงเงินท่ีได้รับจากสญัญา ไม่ต้องมีการ

ลงทุน และจ่ายค่าต้นทุนใดๆ เปล่ียนไปสู่การใช้อัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายแทน ก็จะเท่ากับว่า

รายได้ท่ีเคยได้เปลา่นัน้จะหายไปทนัทีและต้องรอรายได้ทางใหม่จากการวดัอตัราการส่งสญัญาณ

ระหวา่งกนั(Traffic) ซึง่ในผลการศกึษาจากข้อมลูจากผู้บริหารท่ีสามารถให้ข้อมลูในเร่ืองนีไ้ด้กล่าว

ว่า ปัจจุบนั TOT มี ผู้ ใช้บริการอยู่ประมาณ 3.5 ล้านเลขหมายและจากการทดลองวดั Traffic 

ระหว่างกันดจูะพบว่า มีปริมาณใกล้กันทัง้การรับเข้าและการส่งออก จึงทําให้สามารถประมาณ

การณ์ได้ว่า จากผลของการประกาศของ กทช. คงจะทําให้ TOT นัน้ขาดรายได้ในทนัที 26,000 

ล้านบาท และต้องดผูลจากการเปล่ียนแปลงไปอีกครัง้หนึ่งว่า TOT จะมีรายได้มาชดเชยมากน้อย

เพียงใด 

  จากการศึกษาได้พบว่าแม้จากการประกาศจะทําให้ TOT อาจต้องสูญเสียรายได้

จํานวนหนึ่งไปแตส่ิ่งท่ีน่าจะส่งผลกระทบตอ่รายได้ขององค์กรท่ีสําคญัอีกส่วนหนึ่งมีสาเหตสํุาคญั 

คือ การบริหารองค์กรและพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค นัน้ไม่สอดคล้องกนั เน่ืองจาก TOT เป็น

องค์ขนาดใหญ่และมีอายุการดําเนินธุรกิจมายาวนาน จึงต้องมีความรับผิดชอบท่ีสูง ใน

ขณะเดียวกัน การตอบรับต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ก็ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยู่ และ

ด้วยสองเหตผุลจึงทําให้เห็นได้ว่า บริการท่ีทาง TOT นัน้สร้างขึน้ในตลาดเป็นบริการท่ีออกมา

ให้บริการในเวลาช้ากว่าการแข่งขนัและมีราคาท่ีสูงกว่าคูแ่ข่งมาก จึงทําให้เกิดสภาพของ “ตลาด

วาย” คือ ไม่มีการตอบรับจากลูกค้า ในส่วนดงักล่าวถือได้ว่าเป็นอีกตวัแปรท่ีสําคญั ซึ่งทําให้เกิด

สภาวะท่ี TOT ต้องมีการรักษาสญัญาไว้อย่างหวงแหนจนถึงท่ีสดุ เพราะหมายถึงการรักษารายได้

ท่ีสําคัญของเขาไว้ด้วย โดยลืมการสร้างแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงและสมบูรณ์ในตลาดการบริการ

โทรคมนาคม แม้ว่าหาก TOT สามารถเอาตวัรอดได้จากการมีชยัชนะในขัน้ศาล แตปั่ญหาในเร่ือง

ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปยอ่มสง่ผลตอ่รายได้และการดําเนินงานขององค์กรได้ในท่ีสดุ เพราะเรา

จะพบว่าในปัจจุบนัสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้องการความสะดวกและทันสมัย 

เพ่ือให้ทนัตอ่การแข่งขนั จึงส่งผลให้ตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีขยายตวัขึน้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ

สภาวะสงัคมท่ีมีการแข่งสงูและขาดการดแูลอย่างใกล้ชิดตอ่เยาวชนในปัจจบุนั ก็ทําให้ปัจจบุนัทัง้

คนวยัทํางานและวยัหนุ่มสาว เลือกท่ีจะหาทางมีรายได้สงูๆเพ่ือสนองความต้องการในการบริโภค 

แทนการประหยัด อดออมและเพียงพอ ดงัเช่นผู้ ใหญ่ในอดีตได้พร่ําสอน ในปัจจุบนัทุกคนจึงมี

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอปุกรณ์ประจําตวัในดําเนินชีวิตประจําวนัและขาดหายจากชีวิตไม่ได้ คําถาม

ท่ีจะกลายเป็นคําถามท่ีคนหนุ่มสาวและวัยรุ่น ยากท่ีจะตอบ และต้องหนัมาพึ่งหวัสมองในการ

ครุ่นคิดคือ “ครัง้สุดท้ายท่ีคุณได้ใช้ โทรศัพท์พืน้ฐานหรือโทรศัพท์สาธารณะ เกิดขึน้เม่ือใด” 
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บางครัง้หากคําตอบท่ีผู้ตอบคําถามตอบตอบออกมาได้กลับมาสู่บริษัท TOT อาจทําผู้บริหาร

ระดบัสงูและพนกังานของ TOT  มีถามกบัตวัเองขึน้บ้างเชน่กนั  

ในด้านการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจบุนั การท่ี TOT จะ

ดําเนินธุรกิจตามแนวทางของตนเองตามท่ีได้วางไว้อยา่งในอดีตท่ีผ่านมา คงเป็นสิ่งท่ีไม่ส่งผลดีตอ่

การดําเนินธุรกิจในตลาดท่ีก้าวไปสู่การเปิดเสรี ซึ่งในอนาคต ผู้บริโภคเป็นผู้มิสิทธิในการตดัสินใจ

มากขึน้ ดังนัน้หัวใจท่ีสําคัญท่ี TOT สามารถนํามาใช้ได้ในขณะนี ้คือ ให้ความสนใจใน

ความสามารถหลกัของตนเอง (Core Competency) นําเทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้วซึ่งถือได้ว่ามีความ

ทนัสมยั มาประยกุต์ให้เกิดการบริการท่ีดีต่อผู้บริโภค แยกการบริหารจดัการองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่

ไมค่ลอ่งตวัให้มีบริษัทลกูซึง่มีธุรกิจท่ีส่งเสริมกนัในการทําธุรกิจ ส่งเสริมบคุลากรท่ีมีความสามารถ

ให้ได้ใช้ความสามารถในสิ่งท่ีตนเองมีความถนดั เช่นการเปิดโอกาสให้ในการออกไปบริหารบริษัท

ลกูท่ี TOT ได้แยกออกไป มีการใช้ ภาพลกัษณ์หรือ Brand ของบริษัทแม่ในการสง่เสริมธุรกิจใน

บริษัทลกู  และในธุรกิจท่ีต้องการความทนัสมยัอาจใช้การปรับภาพลกัษณ์องค์กรหรือใช้การสร้าง 

Brand ใหมข่ึน้มาแตย่งัใช้ ความน่าเช่ือถือโดยการเช่ือมโยงกบับริษัทแม่ในการทําการตลาดควบคู่

ไปด้วย 

 สิ่งท่ี TOT ควรให้ความสําคญัคือการติดตามตลาดและความเคล่ือนไหวในอนาคตท่ีกําลงั

จะมาถึงพร้อมทัง้การสร้างการเช่ือมโยงของข้อมูลจากฝ่ายต่างๆไปถึงฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกัน โดย

จดัการให้องค์กรตอบรับต่อความของตลาดอย่างทนัท่วงที ซึ่งน่าจะเกิดได้เม่ือ TOT มีการแยก

หน่วยงานตา่งๆ ออกเป็นบริษัทลูกเพ่ือรองรับการบริการเฉพาะด้านนัน้ๆ และสร้างความชํานาญ

ของแตล่ะบริษัทขึน้ภายในองค์กรท่ีทําธุรกิจด้านนัน้ๆ และมีการเช่ือมโยงและการจดัการความรู้ท่ี

ได้ไปสูบ่ริษัทลกูอ่ืนท่ีอาจจะมีความเก่ียวเน่ืองกนัด้วย 

 การจดัการปัญหาท่ีสําคญัในเร่ืองของทรัพยากรบคุคล(Man Power) หากการจดัการไม่

สามารถ ทําให้บุคลากรลดลงได้ในทางปฏิบัติ เน่ืองจากมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรและ

สหภาพแรงงานมายาวนาน แนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้คือ การให้ผู้ มีความรู้ความสามารถ มี

ประสบการณ์สงู มีส่วนร่วมในการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ท่ีเขามีอยู่ (Coaching) โดยอาจจะทํา

ได้หลายทาง เช่น การมีหน้าท่ีดแูลโดยตรง การกําหนดให้มีการเขียนบทความในการให้ความรู้ มี

การส่งเสริมให้มีหน่วยงานขึน้เพ่ือทําการวิจยัด้านต่างท่ีเก่ียวเน่ืองต่อทัง้ภาครัฐและเอกชน เป็น

หน่วยงานวิจยัภายในโดยเปิดรับผู้สมคัรใจเข้าทําหน้าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดความท้า

ทายใหม่ให้แก่บคุลากรเน่ืองจากบคุลากรใน TOT เหล่านีมี้ประสบการณ์ในการทํางานภาคสนาม

มามากมายแต่ด้วยหน้าท่ีการงานในปัจจุบนัท่ีได้รับมอบหมายให้ทําในส่วนของการบริหารใน
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รูปแบบนโยบายก็ส่งผลให้เกิดความเบ่ือหน่ายในการทํางาน และทํางานแบบเร่ือยๆ เพราะถึง

อยา่งไร ก็สามารถท่ีได้รับโอกาสในการปรับรายได้เพิม่ขึน้เชน่เดมิ  

 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการศกึษาวิจยัตอ่ไป 

 

การศกึษาเร่ือง “วิเคราะห์ผลกระทบของการประกอบกิจการโทรคมนาคมหลงัจากการเปิด

เสรีอตุสาหกรรมโทรคมนาคมกรณีศกึษา : บริษัท  ทีโอที  จํากดั (มหาชน)” ได้มุ่งเน้นท่ีจะศกึษา

ภาพรวมของการเช่ือมตอ่โครงขา่ย การคดิต้นทนุ และผลกระทบตอ่การดําเนินงานของ 

บริษัท ทีโอที  จํากดั (มหาชน) ผลสรุปจากการศกึษาสามารถนําไปปฏิบตัิในเชิงข้อมลูในการออก

นโยบายกฎเกณฑ์กํากบัดแูลการเช่ือมตอ่ ตลอดจนเป็นข้อมลูของบริษัท ทีโอที  จํากดั (มหาชน) 

ในมุมมองของผู้ ท่ีไม่ได้อยู่ภายในองค์กร ซึ่งในการศึกษาครัง้นีย้งัคงมีประเด็นท่ีผู้ศึกษาเห็นว่า

เก่ียวข้องกับการเช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งผู้ศึกษายงัไม่ได้ศึกษาแบบเจาะลึกในรายละเอียด ผล

การศึกษาหัวข้อเหล่านีโ้ดยละเอียด จะสามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

โทรคมนาคมไทยโดยรวม และการเปิดเสรีโทรคมนาคมได้ตอ่ไป 

1. การศกึษาเปรียบเทียบการคิดต้นทนุโครงขา่ยโทรคมนาคม โดยวิธี Fully Distributed 

Cost (FDC) และ Long Run Incremental Cost (LRIC) เพ่ือดคูวามแตกตา่งของต้นทนุ ซึ่ง

สามารถนําไปใช้และวิเคราะห์ผลกระทบของการเลือกต้นทุนต่อการกําหนดอัตราค่าเช่ือมต่อ

โครงขา่ยของอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 

 2. การศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าบริการ เน่ืองจากการกําหนดอัตราค่าเช่ือม

โครงข่าย  ก่อนการปรับโครงสร้างอตัราคา่บริการ (rate rebalancing) จะทําให้เกิดความบิดเบือน

ระหว่างค่าบริการท่ีจัดเก็บจากผู้ ใช้และค่าเช่ือมต่อโครงข่าย เช่น ในปัจจุบัน อัตราค่าบริการ

โทรศพัท์พืน้ท่ีในเขตเดียวกันเป็นอตัราคงท่ี 3 บาทต่อครัง้ การกําหนดอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

เป็นรายนาทีจะทําให้เกิดปัญหากบัผู้ประกอบการบริการโทรศพัท์พืน้ฐานท่ีมีหมายเลขท่ีมีเวลาการ

เรียกออกนาน เช่น เลขหมายท่ีเรียกไปยังผู้ ให้อินเตอร์เน็ท  การศึกษาการปรับโครงสร้างอัตรา

คา่บริการจะเป็นประโยชน์ตอ่ไปในการกําหนดอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ยในอนาคต 

 3. การศกึษาผลกระทบของการแปรสมัปทานกบัการเช่ือมตอ่โครงขา่ย เน่ืองจากต้นทนุ 

ท่ีเกิดจากสญัญาสมัปทานถือเป็นต้นทุนท่ีสําคญัประการหนึ่งของผู้ประกอบการ และในปัจจุบนั 

ได้มีแนวคดิในการแปรสมัปทาน โดยนําผลประโยชน์ท่ีต้องจา่ยมาคํานวณเป็นต้นทนุของ 
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การดําเนินงาน ซึง่จะเป็นการกระจายสูต้่นทนุของการเช่ือมตอ่โครงข่ายด้วย จึงควรมีการศกึษาเชิง

ลึกหากเกิดการแปรสญัญาสมัปทานในลกัษณะนีจ้ะเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด 

และทําให้การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ของฝ่ายใด  

 4. การศึกษาแนวทางในการกํากับดูแลการใช้มาตรการการเช่ือมต่อแบบแยกส่วน

โครงข่าย (network unbundling)เพ่ือประโยชน์ตอ่การนําไปเป็นข้อมลูตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลใน

อนัท่ีจะสร้างความสมบรูณ์ตอ่ประเทศและอตุสาหกรรมโทรคมนาคมควบคูก่บัการแขง่แบบเสรี 


